

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

<https://englishchampion.edu.vn> (gồm cả nền tảng website, mobile website), sau đây gọi chung là “English Champion”, cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của phụ huynh và học sinh. Quý vị vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà English Champion thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

A. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư để tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh là vấn đề rất quan trọng với English Champion. Vì vậy, English Champion sẽ thu thập và sử dụng các thông tin liên quan đến cho phụ huynh và học sinh với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, English Champion có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với phụ huynh và học sinh dưới các hình thức như thư điện tử email, điện thoại, tin nhắn... Quý phụ huynh và học sinh cũng có thể nhận được email cung cấp các thông tin liên quan về cuộc thi English Champion 2021.

- Thông tin định danh, chẳng hạn như họ tên, giới tính, và ngày tháng năm sinh;
- Thông tin liên lạc, chẳng hạn như địa chỉ cư trú, địa chỉ thư điện tử (email) và số điện thoại;

Quý phụ huynh và học sinh sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, phụ huynh và học sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho English Champion về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin cá nhân của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

English Champion sử dụng thông tin phụ huynh và học sinh cung cấp để:

- Cung cấp thông tin của cuộc thi English Champion 2021;
- Gửi các thông báo về các thông tin, hoạt động của cuộc thi English Champion 2021;
- Để trả lời các thắc mắc, phản hồi của phụ huynh và học sinh;
- Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của phụ huynh và học sinh;
- Liên lạc và giải quyết với phụ huynh và học sinh trong những trường hợp đặc biệt;

English Champion có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) Khi có yêu cầu của pháp luật, English Champion có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân phụ huynh và học sinh khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công

an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của phụ huynh và học sinh. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh.

(b) Trong trường hợp mà English Champion tin rằng điều đó sẽ giúp English Champion bảo vệ quyền lợi chính đáng của English Champion trước pháp luật;

(c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên English Champion.

C. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của phụ huynh và học sinh sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân phụ huynh và học sinh sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ English Champion.

D. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ISMART

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà Quỳnh Lan – 60 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Email: info@ismart.edu.vn

Số điện thoại: **HỒI MR.THANH**

E. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Phụ huynh và học sinh có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với English Champion thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website English Champion. Khi tiếp nhận những phản hồi này, English Champion sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, English Champion sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

F. QUY ĐỊNH QUYỀN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia English Champion 2021 trên website <http://englishchampion.edu.vn>. Để sử dụng các phần nhất định của website <http://englishchampion.edu.vn>, phụ huynh và học sinh không bắt buộc phải đăng ký thông tin. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin cá nhân nếu muốn tham gia English Champion 2021.

Phụ huynh và học sinh không được:

- Chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó;
- Sử dụng một tên người dùng là tên bất kỳ quyền nào của một người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp;
- Sử dụng một tên người dùng là tên khác xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu.

Phụ huynh và học sinh có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn.

Phụ huynh và học sinh không được sử dụng Tài khoản hoặc thông tin đăng ký của người khác cho English Champion mà không được phép.

Phụ huynh và học sinh phải thông báo cho English Champion ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng website, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của phụ huynh và học sinh.

Phụ huynh và học sinh không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin tham gia English Champion của mình.

Phụ huynh và học sinh có thể xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của English Champion.

G. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

Khi phụ huynh và học sinh gửi thông tin cá nhân cho English Champion, phụ huynh và học sinh đã đồng ý với các điều khoản mà English Champion đã nêu ở trên. English Champion cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của English Champion. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân phụ huynh và học sinh, English Champion sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Ban tổ chức English Champion yêu cầu phụ huynh và học sinh khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. English Champion không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của phụ huynh và học sinh đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.